

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
ĐU TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN

(Số đến: 263..)

- Số và ký hiệu văn bản đến số: 11. CTN / 1219 ngày 09 tháng 9 năm 2022
- Tên cơ quan ban hành văn bản: H. T. C. T. Đ. S. M.
- Nơi xử lý văn bản: Bí thư Ngày trình: 12/9... Người trình (ký): MB

NỘI DUNG XỬ LÝ:

K/C : - UV BCH ĐB, Ban TV.
- ĐBB PPN.
- Các chi bộ

KẾT QUẢ XỬ LÝ:

13/9/2022

MB

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2022

*

Số 11 -CTr/ĐU

ĐẢNG ỦY TRƯỞNG CAO ĐẲNG
ĐƯỜNG SẮT

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 263.....

Ngày 12 tháng 9 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” (dưới đây gọi tắt là các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII phải được tổ chức một cách nghiêm túc, khoa học, chất lượng, hiệu quả; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

2. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII sát với thực tiễn, phù hợp điều kiện thực tế của Tổng công ty ĐSVN, của các đơn vị trong toàn Đảng bộ.

3. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, các cấp ủy đảng trực thuộc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động này, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

4. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới, phát triển của Tổng công ty và đất nước trong thời kỳ mới.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung trong việc triển khai học tập các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng:

TT	Nhiệm vụ chung	Chỉ đạo	Tham mưu thực hiện	Lộ trình
1	Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung, tinh thần của Nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai; nông nghiệp, nông thôn; kinh tế tập thể và ý thức xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh cho cán bộ, đảng viên, người lao động.	Thường trực Đảng ủy Tổng công ty (TCT)	Ban TGTT TCT; Các cấp ủy đảng	Hoàn thành trong tháng 8/2022
2	Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, các kênh thông tin nội bộ Tổng công ty và các đơn vị những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; nông nghiệp, nông thôn; kinh tế tập thể và công tác xây dựng chính đồn Đảng để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ nắm vững và thực hiện.	Thường trực Đảng ủy TCT	Ban TGTT TCT; Công đoàn ĐSVN; Đoàn TN TCT	Thường xuyên

2. Nội dung trọng tâm thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng:

2.1. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

TT	Nhiệm vụ trọng tâm	Chỉ đạo	Tham mưu thực hiện	Lộ trình
1	Bám sát các cơ quan cấp Bộ, UBQLV đề đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật Đất đai, Luật Đường sắt nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các hệ thống pháp luật liên quan đến đất đường sắt (Luật Đất đai năm 2013, Luật Đường sắt 2017, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định khác có liên quan) để thống nhất công tác quản lý đất đai, thống nhất quy định của Luật Đất đai với quy định quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trong Luật Đường sắt (luật chuyên ngành). Góp phần quản lý, khai thác có hiệu quả đất dành cho Đường sắt.	Hội đồng thành viên TCT	Ban điều hành TCT; Các đơn vị thuộc TCT	Từ nay đến năm 2025
2	Bám sát Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050” để có những tham mưu về quy hoạch và đề xuất kiến nghị nhằm	Hội đồng thành viên TCT	Ban điều hành TCT; Các đơn vị thuộc TCT, đơn vị liên quan	Từ 2022 - 2050

	tháo dỡ những vướng mắc trong việc giao đất, cấp đất hoặc dự trữ quỹ đất cho phát triển Đường sắt như: đất dành cho phát triển công nghiệp đường sắt, đất cho kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt ...			
3	<p>- Đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc về giao sử dụng đối với những cơ sở nhà, đất giao cho các đơn vị Đường sắt khi thực hiện cổ phần hóa từ năm 2015.</p> <p>- Từng bước hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cấp Quyền sử dụng các cơ sở nhà đất thuộc Tổng công ty; xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả.</p>	Tổng giám đốc TCT	Các Ban chuyên môn, các đơn vị thuộc TCT	Từ 2022 - 2030
4	Các Ban và các đơn vị của Tổng công ty nghiên cứu ứng dụng KHCN, sớm nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.	Tổng giám đốc TCT	Các Ban chuyên môn, các đơn vị thuộc TCT	Từ 2022 - 2030

2.2. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

TT	Nhiệm vụ trọng tâm	Chỉ đạo	Tham mưu thực hiện	Lộ trình
1	Xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp tham gia bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn; ngăn ngừa, kiểm soát và làm giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn, nơi có đường sắt đi qua và tại những bãi hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh của Đường sắt; nhất là đối với những đơn vị bảo trì kết cấu đường sắt, sửa chữa, bảo dưỡng, đóng mới đầu máy, toa xe và những đơn vị, doanh nghiệp có cơ sở làm việc; cán bộ CNVLD sinh sống ven đường sắt cam kết không thải chất thải nguy hại, chất thải rắn, rác thải sinh hoạt ra đường tàu, treo rác lên toa xe hàng ...	Hội đồng thành viên TCT	Ban điều hành TCT; Các đơn vị thuộc TCT	Thường xuyên
2	<p>Đề xuất, tham mưu với cấp có thẩm quyền nghiên cứu triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050”, trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến phát triển kết nối các vùng kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cụ thể như:</p> <p>- Đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền, có</p>	Hội đồng thành viên TCT	Ban điều hành TCT; Các công ty CP Đường sắt,	Từ 2020 - 2050

	<p>chính sách cụ thể để chạy các đoàn tàu an sinh xã hội, nhằm kết nối phát triển các vùng nông thôn, nhất là các vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi.</p> <p>- Quy hoạch, xây dựng, tổ chức khai thác đồng bộ, có hiệu quả các tuyến đường sắt kết nối, liên thông với các vùng miền, địa phương trong nước và quốc tế gắn với các dịch vụ hỗ trợ; xây dựng hoàn thiện hạ tầng logistics, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển nông sản, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.</p> <p>- Xây dựng mới các tuyến đường sắt nối với các khu công nghiệp - nông nghiệp du lịch sinh thái; đường sắt nối các tỉnh Tây Nguyên; kết nối với các phương tiện giao thông khác nhằm tham gia sâu vào chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái, khu vực có đặc sản vùng miền...</p>		CP Vận tải Đường sắt và các đơn vị liên quan	
3	Phát triển du lịch bằng đường sắt theo hướng linh hoạt, kết nối với các phương tiện giao thông khác nhằm tham gia sâu vào chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái, khu vực có đặc sản vùng miền ...	Hội đồng thành viên TCT	Ban điều hành TCT; Các công ty CP Vận tải ĐS	Thường xuyên

2.3. Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

TT	Nhiệm vụ trọng tâm	Chỉ đạo	Tham mưu thực hiện	Lộ trình
1	Khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp trong Tổng công ty thực hiện tốt việc phát triển các hình thức liên kết các Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với các đơn vị SXKD trong Tổng công ty; sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường trong nước và quốc tế giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã tư nhân nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và thị trường tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên phát triển các hình thức liên kết gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức. Lấy lợi ích kinh tế là trọng tâm, bao gồm lợi ích của thành viên, tập thể và Nhà nước, đồng thời coi trọng lợi ích chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn.	Hội đồng thành viên TCT	Ban điều hành TCT; các công ty CP ĐS, CPVT ĐS và các đơn vị liên quan	Thường xuyên

2.4. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

TT	Nhiệm vụ trọng tâm	Chỉ đạo	Tham mưu thực hiện	Lộ trình
1	<p>Kiến toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ; đổi mới, sắp xếp tổ chức chuyên môn; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; luôn gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy.</p>	<p>Người đứng đầu cấp ủy và BTV Đảng ủy TCT</p>	<p>Ban TCCB phối hợp với Ban TGT và các cơ sở Đảng trực thuộc</p>	<p>Thường xuyên</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - Các cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" (<i>Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt</i>). - Đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, bí thư cơ sở đảng. - Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ. - Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời phê bình, xử lý tổ chức đảng, 	<p>Người đứng đầu cấp ủy và BTV Đảng ủy TCT</p>	<p>Các Ban hợp nhất và các cơ sở Đảng trực thuộc</p>	<p>Thường xuyên</p>

	đảng viên vi phạm.			
3	<p>- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tự dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự soi", "tự sửa", đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên.</p> <p>- Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình trong công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.</p> <p>- Nghiên cứu cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở; chế độ phụ cấp cán bộ đảng, đoàn thể, tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở.</p>	Người đứng đầu cấp ủy và BTV Đảng ủy TCT	Ban TCCB phối hợp với các Ban hợp nhất và các cơ sở Đảng trực thuộc	Thường xuyên
4	<p>Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác phát triển Đảng; đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; phấn đấu:</p> <p>- Đến năm 2025: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 2 - 3% tổng số đảng viên.</p> <p>- Đến năm 2030: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 2 - 3% tổng số đảng viên.</p>	Người đứng đầu cấp ủy và BTV Đảng ủy TCT	Ban TCCB phối hợp với các Ban hợp nhất và các cơ sở Đảng trực thuộc	Thường xuyên
5	Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ, đột xuất theo hướng: Cấp trên kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới; phát huy và thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác cảnh báo, phòng ngừa; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm.	Người đứng đầu cấp ủy và BTV Đảng ủy TCT	Ban KTKT phối hợp với các Ban hợp nhất và các cơ sở Đảng trực thuộc	Thường xuyên

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Thường trực cấp ủy đảng các cấp: theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các biện pháp và tổ chức lãnh đạo thực hiện chương trình này có hiệu quả, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

2. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp trong Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng.

3. Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt Chương trình hành động này.

4. Công đoàn ĐSVN và Đoàn Thanh niên Tổng công ty:

- Hướng dẫn việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền tinh thần các Nghị quyết đến toàn thể đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và người lao động ngoài Đảng. Có hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn kiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty trên các kênh thông tin nội bộ của Tổng công ty và các tổ chức đoàn thể.

- Xây dựng Kế hoạch để thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

5. Bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp trên; vận dụng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình phù hợp với thực tế, đảm bảo Nghị quyết, Chương trình hành động được thực hiện nghiêm túc. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 20/9/2022 và báo cáo về Đảng ủy Tổng công ty (qua Ban TGTT Tổng công ty).

6. Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty, phối hợp với các Ban hợp nhất của Tổng công ty theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối DNTW (b/c);
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ TCT;
- HĐTV, Ban TGD TCT;
- Công đoàn, Đoàn TN TCT;
- VP và các Ban TCT;
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc;
- Lưu: VP, TGTT.

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỖ BÍ THƯ



Đặng Sỹ Mạnh